

**KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...**

(Tiếp theo trang 1)

góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng, miền trong cả nước. Đồng thời, đáp ứng những yêu cầu thiết yếu và cấp bách trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong ngành giao thông, thủy

liệt... mang tính kết nối vùng miền.

Thảo luận tại tổ về nội dung này, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cũng thống nhất ý kiến Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm ra soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành,

địa phương và các dự án, trên nguyên tắc bảo đảm cân đối được nguồn ngân sách hàng năm, phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, bảo đảm quản lý,

sử dụng vốn hiệu quả, đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết và văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, kiến nghị thêm một số nội dung

cụ thể về bổ sung vào danh mục như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hòa...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tham gia thảo luận về nội dung này, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết của việc gia

nhập Công ước, đó là sự thể hiện trách nhiệm của Việt Nam khi tham gia hiện thực hóa các quy định của các hiệp định thương mại mà nước ta đã tham gia, bảo đảm môi trường sinh thái hài hòa, thỏa thuận bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Về dự án Bộ luật Lao động, các đại biểu tham gia vào các nội dung về độ tuổi lao động, thời gian làm thêm giờ, mức lương tối thiểu, tổ chức đại diện cho người lao động....

**THẨM ĐỊNH, XÉT CÔNG NHẬN...**

(Tiếp theo trang 1)

đề nghị các ngành của tỉnh bám sát các tiêu chí để có những đánh giá, nhận định chính xác, khách quan, công tác thẩm định cũng cần phải dựa trên cơ sở thực tiễn và sự chỉ đạo của tỉnh.

Đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn của xã Quỳnh Lâm được đầu tư xây dựng đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất của người dân; các tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa... đều đạt chuẩn. Nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kết hợp với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đã góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân xã Quỳnh Lâm đạt 45,5 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,3%.

Tại buổi thẩm định, các thành viên của đoàn đã rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ hoàn thành từng tiêu chí của hai xã. Kết quả, hai xã cơ bản hoàn thành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trên cơ sở đó hoàn thành định trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM năm 2019.

Theo kế hoạch, từ ngày 29 - 31/5, đoàn tiếp tục thẩm định đối với các xã còn lại gồm: An Vinh, Quỳnh Xá, Quỳnh Hồng.

Việc thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn NTM đối với 5 xã của huyện Quỳnh Phụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xem là tiền đề, cơ sở vững chắc để huyện Quỳnh Phụ hoàn thành thành tiêu huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019.



Đường giao thông nông thôn xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ).

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

(Tiếp theo trang 1)

địa bàn có tính đột phá của tỉnh Thái Bình; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tận dụng được lợi thế, tiềm năng của khu vực về nguồn khí thiên nhiên và nguồn nguyên liệu, liên kết với khu kinh tế, khu công nghiệp đã phát triển trong vùng đồng bằng sông Hồng; kết hợp phát triển các ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản ở những khu vực có chất lượng đất tốt, nguồn lợi thủy sản phong phú; phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của khu vực. Sau thời gian tiến hành khảo sát thực địa, thu thập tài liệu, số liệu, nghiên cứu triển khai, đã ấn đã được báo cáo xin ý kiến các cấp, các ngành, địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến về việc: việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất trong Khu kinh tế, địa điểm xây dựng khu xử lý chất thải, xây dựng nghĩa trang nhân dân, cần có vào quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình để điều chỉnh các quy hoạch khác cho phù hợp.

kinh tế và kết nối Khu kinh tế với các vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng, từ đó hình thành trục phát triển kinh tế - xã hội. Điều chỉnh nâng diện tích đất công nghiệp trong Khu kinh tế lên 8.000ha trên cơ sở điều chỉnh giảm diện tích các quỹ đất hiện có. Trong quá trình quy hoạch phải theo hướng quy hoạch kết hợp các loại quỹ đất, các ngành kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý trong Khu kinh tế phải hình thành khu xử lý chất thải tập trung và phải điều chỉnh ra vị trí mới phù hợp. Trong Khu kinh tế quy hoạch mỗi huyện 1 khu nghĩa trang nhân dân có hiện có, tiến hành trồng cây xanh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Những quy hoạch cấp địa phương trái với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế sẽ được xem xét điều chỉnh sau khi quy hoạch này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các công trình công nghiệp hiện có nghiên cứu cụm nào phù hợp với quy hoạch Khu kinh tế thì tiếp tục phát triển, cụm nào không còn khả năng mở rộng, không phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai thì giữ nguyên hiện trạng và dừng ngay việc cấp mới thành lập các cụm công nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu, dự kiến trong tháng 6/2019 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau đó xin ý kiến các bộ, ngành, trình HĐND tỉnh quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thay mặt Thường trực Tỉnh ủy báo cáo về việc xây

dựng đề án "Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết". Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phát triển ngành chăn nuôi, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính. Tuy nhiên, chăn nuôi đại gia súc (châu trâu, bò) ở tỉnh ta chưa được chú trọng phát triển. Trong khi đó, những năm qua, đàn lợn và đàn gia cầm phát triển khá mạnh nhưng đây là những đối tượng vật nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi với số lợn tiêu hủy đến nay chiếm tới 1/3 tổng đàn với trọng lượng lợn đã tiêu hủy gần 17.000 tấn. Mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cả hệ thống chính trị cùng với các tầng lớp nhân dân thực hiện tổng lực các biện pháp quyết liệt bao vây dập dịch song đến nay bệnh dịch vẫn tiếp tục phát sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn, gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống nhân dân. Trước tình hình trên, Thường trực Tỉnh ủy xác định cần có định hướng mới để chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi của tỉnh, bù đắp sự thiếu hụt về nguồn cung thịt lợn, bảo đảm tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và tham quan, tìm hiểu thực tế mô hình chăn nuôi bò giống và bò thịt cao sản tập trung theo chuỗi liên kết. Qua buổi tham quan, Thường trực Tỉnh ủy nhận thấy: Phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhất là chăn nuôi bò theo mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã nông

ngiệp và các hộ dân là mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao và bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Thái Bình. Từ thực tế đó, Thường trực Tỉnh ủy đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án "Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết". Đối với nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết là việc làm cần thiết trong điều kiện hiện nay để thay thế đàn lợn chịu thiệt hại nặng nề bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi; theo khuyến cáo của ngành chuyên môn phải mất từ 3 - 4 năm sau khi công bố hết dịch mới tái đàn được nên trong thời gian đó cần phải có con vật nuôi khác để thay thế. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất xây dựng đề án "Phát triển chăn nuôi đại gia súc theo mô hình chuỗi liên kết" để thay thế dần việc chăn nuôi lợn, hạn chế rủi ro, tạo sinh kế cho người dân, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo xây dựng đề án này với quy mô tổng đàn trong 5 năm tới gấp 3 lần hiện nay, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/6/2019. Kèm theo đề án xây dựng cơ chế khuyến khích về lợi, giống, khoa học kỹ thuật để thực hiện.

Cùng tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 - 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là chỉ đạo của Trung ương nên phải triển khai thực hiện. Theo đó, Thái Bình có 37 đơn vị hành chính cấp xã cần phải sắp xếp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về mặt chủ trương theo phương án sắp xếp mà Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo;

giao UBND tỉnh xây dựng đề án sắp xếp theo hướng các huyện đã đề xuất và chỉ rõ cái khó trong quá trình thực hiện để báo cáo Chính phủ, Bộ Nội vụ cho ý kiến, sau đó sẽ triển khai thực hiện các công việc tiếp theo. Đối với tờ trình về việc đề xuất tổ chức một số lễ hội ở quy mô cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất 1 năm tỉnh ta sẽ tổ chức 2 lễ hội trên quy mô cấp tỉnh, đó là ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình và lễ hội đền Trần, UBND tỉnh sẽ đứng ra tổ chức. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện đề án tổ chức lễ hội cấp tỉnh hàng năm; đồng thời chỉ đạo ban hành quy định tổ chức lễ hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở bảo đảm môi trường trong lành, phù hợp với truyền thống văn hóa ở các địa phương.

Tại kỳ họp ngày 29/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Phùng Minh Tâm, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
  2. Điều động đồng chí Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.
  3. Đồng ý điều động đồng chí Phạm Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Xây dựng để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
- Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

các đại biểu tập trung bàn các nội dung cần thiết để việc thực hiện các dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

thuật cho người dân tự xây dựng tại dự án phát triển khu nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư tại khu đất Trường Cao đẳng Sư phạm cơ sở II (Trường Cao đẳng Sư phạm Minh non cũ) tại thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh gợi ý một số nội dung để các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu trên cơ sở xem xét để xuất của nhà đầu tư và những quy định của pháp luật như: có phải điều chỉnh phương án đầu giá không, phương án điều chỉnh quy hoạch, việc điều chỉnh tăng chiều cao nhà chung cư và số lượng lô đất ở liên kế có phù hợp với hạ tầng khu đất hay không; đồng thời, giao Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Về dự

án phát triển nhà ở khu nhà ở liên kế cho cán bộ Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Xây dựng với nội dung điều chỉnh bổ sung đường gom đường Lê Quý Đôn kéo dài; đồng thời, giao Sở Xây dựng và UBND thành phố phối hợp nghiên cứu để có phù hợp với hạ tầng khu đất chỉnh không bị trùng lặp với dự án đường Lê Quý Đôn kéo dài đang được thành phố nghiên

cứ thực hiện, trong đó đặc biệt chú ý tính toán phương án tài chính. Ngoài ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và thành phố Thái Bình khẩn trương báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện và nghiệm thu bản giao một số công trình trên địa bàn; giao Sở Xây dựng nghiên cứu, lập quy hoạch nhà ở xã hội trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

**THÀNH PHỐ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 17 CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM**

Thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019 được triển khai từ ngày 15/4 - 15/5, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Thái Bình đã thanh tra, kiểm tra 155 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Trong đó, 128/155 cơ sở bảo đảm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm trên 82%, 27 cơ sở vi phạm và 17 cơ sở bị xử lý vi phạm, chiếm trên 17%. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 35 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không thực hiện khám sức khỏe định kỳ; sử dụng người lao động không mang mặt trang phục bảo hộ lao động theo quy định; không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất...

**ĐỨC DUNG**

**CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ ĐIỀU TRA VỤ ÁU ĐÁ GIỮA HAI NHÓM THANH NIÊN**

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo lực lượng điều tra thu thập thông tin, củng cố hồ sơ đồng thời truy tìm những đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn huyện khiến 2 người bị thương. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20/5/2019, tại quán nước của Trung tâm Văn hóa huyện Vũ Thư có hai nhóm thanh niên to tiếng với nhau. Khoảng một lát sau xô xảy ra thì bất ngờ nổ ra một tiếng súng khiến hai người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Vũ Thư đã vào cuộc điều tra và làm rõ được danh tính một số đối tượng liên quan. Hiện cơ quan công an xác định đây là vụ xô xát do mâu thuẫn bột phát giữa hai nhóm thanh niên, trong đó 1 người bị bắn bằng súng tự chế. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

**NGUYỄN TÙNG**

**3 cầu thủ Thái Bình có tên trong danh sách tham dự King's Cup 2019**

Để chuẩn bị cho King's Cup 2019 diễn ra từ ngày 5 - 8/6 tại Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang Seo đã chốt danh sách 30 cầu thủ xuất sắc đến từ các câu lạc bộ trong cả nước.

Trong danh sách 30 cầu thủ có 3 gương mặt quê Thái Bình. Đó là những cái tên quen

thuộc đã thi đấu ở nhiều giải lớn như: Đoàn Văn Hậu (Hưng Hòa), Trần Minh Vương (Thái Thụy) và Nguyễn Tuấn Anh (Quỳnh Phụ). Sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trong giải đấu lần này đã thu hút sự quan tâm của dư luận bởi đây là một trong những cầu thủ tài năng

của Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Tham gia tranh tài ở King's Cup 2019 có 4 đội tuyển gồm: Việt Nam, Ấn Độ, Curacao và Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn với đội tuyển Thái Lan vào ngày 5/6/2019.

**NHƯ HOÀNG**



Đoàn Văn Hậu



Trần Minh Vương



Nguyễn Tuấn Anh

Ảnh khai thác từ internet

**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**  
**AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH - AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH**

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG**  
**ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2019**

Hội đồng tuyển dụng lao động Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động năm 2019 với số lượng và vị trí sau:

- 1. Đối với Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình:**
  - 08 nhân viên Tín dụng, mã vị trí: 01
  - 04 nhân viên Kế toán, mã vị trí: 02
  - 01 nhân viên Pháp chế, mã vị trí: 03
- 2. Đối với Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình:**
  - 06 nhân viên Tín dụng, mã vị trí: 01
  - 03 nhân viên Kế toán, mã vị trí: 02

Ứng viên được đăng ký nguyện vọng làm việc tại một trong hai chi nhánh trên địa bàn có chỉ tiêu tuyển dụng.

**I - Tổ chức tuyển dụng.**

- 1. Hình thức tuyển dụng.**  
\* Xét tuyển: Đối với ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, hệ chính quy dài hạn tập trung, không thực hiện đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông.  
\* Thi tuyển: Sau khi xét tuyển nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu, thì tổ chức thi tuyển qua 2 vòng.
- 2. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên.**  
Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank tại từng vị trí tuyển dụng, có độ tuổi không quá 30 (tính đến thời điểm 31/5/2019), Nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình.  
\* Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học: Theo tiêu chí của Hội đồng tuyển dụng Agribank địa bàn tỉnh Thái Bình và Agribank.

**2.1. Đối với ứng viên xét tuyển:** Tham khảo trên website của Agribank về quy định tuyển dụng lao động năm 2019.  
\* Thời gian xét tuyển: Sẽ có thông báo sau.

**2.2. Đối với ứng viên thi tuyển:** Thực hiện thi tuyển đối với ứng viên khi xét tuyển chưa đủ chỉ tiêu. Điều kiện tiêu chuẩn tham khảo trên website của Agribank về quy định tuyển dụng lao động năm 2019.

**\* Thi tuyển:**

- **Vòng 1:** Thi viết chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí tuyển dụng.  
Thời gian thi: Sẽ có thông báo sau
- **Vòng 2:** Phỏng vấn.  
Địa điểm xét tuyển, thi tuyển, phỏng vấn: Hội trường tầng 7, Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình - Số 150, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình

**II - Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ**

- 1. Thời gian nhận hồ sơ:** Trong các ngày làm việc từ ngày 28/5/2019 đến hết ngày 10/6/2019. Sáng từ 8h00 đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h30.
- 2. Địa điểm nộp hồ sơ:** Hội trường tầng 3, trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình Số 150, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, điện thoại liên hệ: 0227.3833.086  
Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp thay, nộp hộ, hồ sơ quá hạn.

**HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG**  
**AGRIBANK ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH**